

โรงแรมสุโขทัย ขอต้อนรับ “Coco Jazz” ชับกลุ่ม

คำคืนแสนพิเศษ



ขอต้อนรับนักร้องเพลงแจ๊สสาวผิวสีชื่อดังชาวอเมริกัน โคโค (Coco) ที่จะมาขับร้องเสียงอันทรงพลังร่วมกับวงดนตรีจากนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบด้วย เปียโน กีตาร์ และเบส เพื่อขับกลุ่มให้บรรยากาศที่เดอะซุคบาร์มีเสน่ห์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การขับกลุ่มบทเพลงคืนแรกจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2560 และจะแสดงทุกคืนวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ตั้งแต่ 20:00-20:45 น. ประมาณ 45 นาที เพื่อคำคืนธรรมดาๆได้กลายเป็นคืนที่แสนพิเศษ

โคโค (Coco) ได้เดินทางไปเปิดการแสดงมาแล้วทั่วโลก ทุกรอบจะมีผู้เข้าชมและชื่นชมอย่างล้นหลาม เธอเริ่มเส้นทางสายดนตรีแนวเพลงแจ๊สมาร่วม 20 ปี จุดเริ่มต้นของชะตาชีวิตของเธอมาจากการที่เธอได้เข้าชมคอนเสิร์ตของรูฟัส (Rufus) และ ซากา คาน (Chaka Khan) ซึ่งทั้งสองท่านเป็นนักร้องเพลงแจ๊สที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้น โคโคมีอายุเพียง 7 ปี ซึ่งก็ทำให้เธอค้นพบเส้นทางของตัวเองอย่างแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

โคโค เติบโตมาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้าสู่การเธอมีต้นแบบแรงบันดาลใจในการร้องเพลงมาจากแม่ของเธอ และเธอยังเข้าร่วมชมรมนักร้องประสานเสียงในสมัยมัธยมต้น นอกจากนี้เธอยังทำงานพิเศษที่โรงละครเพลงในช่วงฤดูร้อน ซึ่งทำให้เธอได้รับการฝึกฝนด้านการร้องเพลงพร้อมการแสดงบนเวที โดยซิดนีย์ เมเยอร์ (Sidney Meyer) นักละครเพลงผู้เป็นตำนาน จนในที่สุดเธอได้ร่วมแสดงที่ Don't Tell Mama Cabaret & Piano Bar ละครชุดที่โด่งดังอย่างมากในนิวยอร์กของยุคนั้น จากนั้นโคโคได้เริ่มรับงานร้องเพลงร่วมกับวงนิวยอร์กออร์เคสตราที่แสดงในงานแต่งงานของสังคมชั้นสูงและงานอีเวนท์ย่านแมนฮัตตัน

“ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี จังหวะ และท่วงทำนอง รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้พรสวรรค์ในการขับร้อง รู้สึกตื่นเต้นที่จะให้ความเพลิดเพลินกับทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกเพลงแจ๊ส บอสซซา โนว่า และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มาเยือนโรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ” โคโค กล่าว

พบกับ โคโค และมนต์เสน่ห์จากเสียงอันไพเราะของเธอที่จะขับกลุ่มเพลงแจ๊ส อย่างพลาดโอกาสที่ท่านจะได้รับชมการแสดงสดของเธอที่เดอะ ซุคบาร์ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 02 344 8888 หรือ อีเมล: promotions@sukhothai.com

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

โทร. 02 344 8888 ต่อ 8603 หรือ 8671

อีเมล: marcom@sukhothai.com